



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**พม่า 45,000 คน
กักตัวโควิด**

**เผยแพทย์
สกรับไหว!
ไทยศึกอีก 2
จากสหรัฐฯ**

เผยเบื้องหลังไทย
ควบคุมโควิด-19 ได้ผล
มาจากฝีมือทีมแพทย์
อาวุโสทางการแพทย์
ทุกโรค ★ มีต่อหน้า 12



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

พม่า 45,000 คน ☆ ต่อจากหน้า 1
 มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบรอบด้าน แคมป์ชีวิตรัฐบาลรับฟังให้ความสำคัญการรับมือป้องกันโรค ทำให้เป็น "การแพทย์นำการเมือง" สำคัญสุดคือคนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจจนรอดพ้นวิกฤตอย่างรวดเร็ว ชีวีตชีนยังอีกไกล คนไทยดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ดีที่สุด ส่วนสถานการณ์โลกยังคงต้องต่อสู้กับโควิดรายวัน ทั้งคิดเชื่อทั้งตายไม่หยุดหย่อน โลกยังต้องต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในทั่วโลกเมื่อวันที่ 24 ก.ย. มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 32.1 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 988,000 คน รักษาหายแล้ว 23.6 ล้านคน สหรัฐอเมริกายังเป็นจุดศูนย์กลางแพร่ระบาดอันดับ 1 ของโลก พบผู้ติดเชื้อในวันเดียวกว่า 41,000 คน ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 7.13 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 207,000 คน ตามด้วยอันดับ 2 อินเดีย พบติดเชื้อในวันเดียว 86,508 คน ยอดติดเชื้อรวมขยับเป็น 5.73 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 91,000 คน รวมถึงนายสุเรช อานกาศิ รมช.กิจการรถไฟ และอันดับ 3 บราซิล พบติดเชื้อในวันเดียวกว่า 32,000 คน ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 4.62 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 140,000 คน กระทรวงสาธารณสุขบราซิลเผยด้วยว่า จะเริ่มการใช้วัคซีนซิโนแวกของจีน ภายในเดือน ธ.ค. และหวังว่าประชาชนจะได้รับวัคซีนกันครบภายในเดือน ก.พ. เป็นหน้า

ที่ยุโรป กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศส เปิดแผนผังจำแนกพื้นที่อันตรายของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระบุให้เมืองมาร์กเซย แหล่งพักตากอากาศทางภาคใต้ของประเทศ อยู่ในระดับอันตรายสูงสุด ขณะที่กรุงปารีส เมืองลีสส์ ทางภาคเหนือ เมืองจูเลียส ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และอีก 6 เมืองในเขตปริมณฑลเมืองหลวง ถูกประกาศให้อยู่ในระดับอันตรายสูง ซึ่งหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะเป็นหน้าที่ของทางการท้องถิ่นในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขต่อไป ส่วนยอดผู้ติดเชื้อในวันเดียวของฝรั่งเศสอยู่ที่ 18,072 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็นกว่า 481,000 คน เสียชีวิตรวมกว่า 31,400 คน

ที่อังกฤษ หลังรัฐบาลประกาศใช้มาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดระลอกสอง กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษรายงาน พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 6,178 คน เพิ่มจาก 1 วันก่อนหน้า 1,252 คน เสียชีวิต 37 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็นกว่า 409,000 คน เสียชีวิตรวมกว่า 41,800 คน โดยที่มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ในสกอตแลนด์ นักศึกษาจำนวนหลายร้อยคน ถูกสั่งให้กักบริเวณตัวเอง 14 วัน หลังตรวจพบมีนักศึกษาติดเชื้อ 124 คน นายแมตต์ แฮนค็อก รมว.สาธารณสุขอังกฤษ เผยความเป็นไปที่รัฐบาล อาจขอความร่วมมือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศอยู่ค้างในหอพักช่วงเทศกาลคริสต์มาสอย่างกลับบ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

ส่วนรัฐบาลนิวซีแลนด์ ประกาศยกเลิกมาตรการบังคับประชาชนสวมหน้ากากอนามัยที่สาธารณะ แต่ยังคงคำสั่งไว้ในพื้นที่เมืองโอ๊คแลนด์ จุดศูนย์กลางแพร่ระบาดระลอกสองของนิวซีแลนด์ และการสวมหน้ากากอนามัยเวลาโดยสารสายการบิน หลังจากเมื่อวันที่ 21 ก.ย. ทางการได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมทั่วประเทศยกเว้นเมืองโอ๊คแลนด์

ขณะที่เมียนมา สถานการณ์โควิด-19 ยังน่าวิตก กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 535 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 7,827 คน เสียชีวิต 138 คน ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานจากนครย่างกุ้งว่า นับตั้งแต่เดือน ส.ค. รัฐบาลเมียนมาได้ใช้มาตรการสกัดกั้นไวรัสอย่างเข้มงวดสูงสุด มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อถูกนำไปกักบริเวณดูอาการกว่า 45,000 คน จนใกล้ถึงขีดจำกัดของเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่จะรับมือไหว นอกจากนี้ จากการสอบถามผู้ถูกกักตัวหลายรายยังพบว่าเจ้าหน้าที่เมียนมาได้กัก



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

บริเวณผู้ที่รับการตรวจแล้วกับผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจให้อยู่ด้วยกัน

นอกจากนี้ กระทรวงต่างประเทศขึ้น ประกาศอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ถือครองวีซ่าบางประเภท และใบอนุญาตพำนักในจีนเพื่อการทำงาน สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.เป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าใหม่ หากวีซ่าเดิมหมดอายุ ก็สามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุได้ กระนั้นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนจะต้องถูกกักบริเวณ 14 วัน ตามมาตรการสกัดกั้นเชื้อ

ส่วนสถานการณ์ในไทย กระทรวงสาธารณสุข รายงานเมื่อ 24 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นผู้เดินทางจากสหรัฐอเมริกาเข้ากักตัวในสถานกักกันของรัฐ 1 รายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 38 ปี รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 54 ปี เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ วันเดียวกัน ที่ รพ.ศิริราช นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 “โควิด-19: เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร” ว่าสิ่งที่ทำให้ไทยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดี มาจากการที่เราไม่เคยประมาทเชื้อโรค ที่มาจากประสบการณ์ 20 ปี ของผู้อาวุโสทางการแพทย์ทุกโรค การประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ การทำงานของ 4 แขนงหลัก ทั้งด้านระบาดวิทยา แพทย์พยาบาล ห้องแล็บ ทีม อสม. ที่เข้มแข็ง การแพทย์ฉุกเฉินเมือง โชคดีที่การเมืองชุดนี้รับฟังและให้ความสำคัญกับการรับมือป้องกันโรค ที่สำคัญคือความร่วมมือร่วมใจของประชาชน นพ.ทวีกล่าวอีกว่าแต่ความเสี่ยงจากที่เราไม่มีการระบาดภายในจน 100 วัน กระทั่งมีดีเจ 1 ราย ที่ติด ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากภายในแน่นอน ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนี้ได้อีกสิ่งที่เรากลัวคือการไม่ระวัง หากมีการติดเชื้อภายในเกิดขึ้น ต้องพยายามควบคุมให้อยู่ในระดับที่สามารถรับมือได้ทางการแพทย์ ขณะเดียวกันทุกคนรอความหวังจากวัคซีนยังไม่รู้ อีกไกลแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำได้ผลคือการใส่หน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง มาตรการเหล่านี้ทำให้ไม่มีวัคซีน ก็ยังใช้ได้ผล แม้จะไม่ใช่ 100% แต่ก็สามารถป้องกันได้ ชะลอให้คนติดเชื้อน้อยลง และอยู่ในสถานการณ์ที่รับมือได้

ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ท.สมพงษ์ จึงดง ณ.ส.ตม. แถลงผลการสกัดแรงงานผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ว่าจับกุม นายหน้าและแรงงานผิดกฎหมาย 2 คดี คดีแรกจับ คนขับรถพร้อมชาวักมพูชา 28 คน ได้ที่แยกโคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อนำส่งปลายทาง จ.ชลบุรี จ.นครปฐม จ.ฉะเชิงเทรา และ กทม. อีกคดีจับ 2 หนุ่มชาวไทย ขณะขับรถตู้ชนชาวักมพูชา 11 คน ได้ที่ด่านตรวจหนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทั้งสองคน สารภาพว่ามีนายทุนจ้างขนแรงงานกัมพูชา ครั้งละ 5,000 บาทต่อเที่ยว นำไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าวิเวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี นอกจากนี้ยังไปตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร พบ 76 ราย ตรวจสอบทั้งหมดได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

อีกด้าน ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการระบาดระลอก 2 ของโควิด-19 ระหว่างไปพบปะประชาชนที่เชียงรายว่า ต้องขอบคุนทุกคน ทุกคนคือด่านหน้าอสม. ด่านหน้าท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตามแนวชายแดน คือด่านหน้าของประเทศ ต้องพยายามอย่าให้ใครหลุดรอดเข้ามาโดยไม่ผ่านช่องทางที่ถูกต้องโดยเด็ดขาด เพราะจะนำเชื้อเข้ามาในประเทศแน่นอนต้องลำบากเรื่องเศรษฐกิจ แต่เดี๋ยวจะดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ การท่องเที่ยว วันหยุด พุดยะจะจนเหนื่อย แต่คนทำเหนื่อยกว่านี้ ข้าราชการที่ทำงานเหนื่อย ถ้าวันไหนไปมา ค่าข้าราชการ ค่านายกฯ ถึงค่าเช่าที่และคอกทอนานได้ สักวันได้เสมอ



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที 12

ห้ามเก็บเงินผู้ป่วยบัตรทองขอเวชระเบียน

● ซี สปสช.จ่ายเอง ● เร่งเพิ่มคู่สาย 1330 ให้คำปรึกษาประชาชนใน กทม.

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ.ว่าจนถึงความสับสนการแก้ไขปัญหาทุจริตคลินิกบัตรทองในพื้นที่ กทม.ว่า ขณะนี้ได้ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กำชับไปยังสถานพยาบาลและคลินิกว่าห้ามเก็บเงินผู้ป่วยในการขอเวชระเบียนเพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลที่อื่นเด็ดขาด หาก

ใครจะจ่ายในเรื่องนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต้องเป็นคนรับผิดชอบ เพราะการทุจริตเกิดขึ้นโดยที่ สปสช.เป็นคนตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชนเห็นใจขณะนี้กำลังพยายามเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดมาทดแทนแต่ระหว่างนี้อาจขรุขระไปบ้างเพราะการโกงที่เกิดขึ้นพบเกือบทั้งหมด 100% ปลอ่ยไม่ได้สำหรับกรณี พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ เสนอทางแก้ไขปัญหาโดยให้จัดตั้งคลินิกที่เป็นนิติบุคคลมีประชาชนในพื้นที่เขตนั้นๆ เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

บริการสุขภาพระหว่างนี้ก็ต้องขอคุณทราบมาตลอดว่าทางคุณหมอเหรียญทองเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ก็จะรับไว้และให้ทาง สปสช.ไปหารือกันต่อไป

ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.อยู่ระหว่างการเพิ่มคู่สายด่วน 1330 จาก 60 คู่สาย เป็น 1 พันคู่สาย และกำลังทดสอบระบบอย่างไรก็ตาม พบว่าที่ผ่านมา มีผู้โทรเข้ามาสอบถามเกือบ 8 แสนคนแต่ในจำนวนนี้พบว่ากว่า 7 แสนคน เป็นคนที่ไม่เคยไปใช้บริการรักษาโรคเลย แต่กลัวว่าจะไม่มีคลินิกรับดูแล ทั้งนี้ขอให้ใจเย็นๆ เพราะช่วงนี้เร่งแก้ปัญหาให้คนที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่องก่อน โดยกรณีนี้ไปปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นๆนั้น สปสช.จะตามไปจ่ายให้

ส่วนกรณีมีรายงานเมื่อวันที่ 28 ก.ย. พบว่ามีการเรียกเก็บค่าขอเวชระเบียนจากผู้ป่วย 4 คน รวม 600 บาทนั้น ขณะนี้ สปสช.ได้ไปเก็บประวัติของผู้มีสิทธิบัตรทองมาไว้ที่ฐานข้อมูล สปสช.แล้ว และเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ก็ได้มีการประชุม รพ.ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว หากประชาชนเห็นยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางสถานพยาบาลที่มีสิทธิไปใช้บริการ ก็สามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์ สปสช.ได้เลย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะที่ กทม.เท่านั้น ซึ่งใน กทม.มีคลินิกชุมชนอบอุ่นประมาณ 200 แห่ง โดยมีคลินิกที่พบการทุจริตต้องยกเลิกสัญญาไปแล้ว 82 แห่ง ส่วนกตตหลังที่พบว่ามีคามผิด 106 แห่ง ยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1



เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

<p>พวาไวรัส □ ต่อจากหน้า 1</p> <p>ระหว่างประเทศ ตรวจสอบเชื่อก่อนออกประเทศ แทนการกักตัว เชื้อแก้ปัญหาน้ำเชื้อเข้าประเทศ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย ว่าวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย มาจากสหรัฐ รายแรกเป็นชาวไทยอายุ 38 ปี อาชีพทำธุรกิจ มาถึงไทยวันที่ 10 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่กรุงเทพฯ ผลตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 54 ปี อาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ เดินทางมาถึงไทยวันที่ 17 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ</p>	<p>ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสมที่ 3,516 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 8 ราย มียอดรักษาหายแล้ว 3,353 ราย ผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 59 ศพ รักษาตัวใน รพ. 104 ราย</p> <p>ศบค. ระบุอีกว่า สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สนับสนุนให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ท่าอากาศยานขาออก แทนการกักตัว ใช้เวลาเพียง 15 นาที แทนการให้ผู้เดินทางต้องไปกักตัวเข้าหลายวัน วิธีนี้สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสได้เกือบทุกราย แม้ปัญหาการนำเชื้อเข้าประเทศ การควบคุมการตรวจคัดแยกคุณภาพ และผลตรวจผลกวาง ด้านนักเศรษฐศาสตร์ของไออาต้า ระบุว่า การเดินทางช่วงฤดูร้อนที่ซบเซา ทำร้ายอุตสาหกรรมการบิน ที่มีปัญหาทางการเงินอยู่</p>	<p>แล้ว จากการเดินทางที่ลดลงทั่วโลก และกำลังจะเผชิญกับฤดูหนาวเพราะมาตรการจำกัดการเดินทางยังคงไม่ลดลง ทำให้จำนวนคนเดินทางยังไม่กลับมา</p> <p>ส่วน รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากนักวิทยาศาสตร์ไทยทำงานกับนักวิทยาศาสตร์จีน พบว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าเชื้อไวรัสโคโรนาจากค้างคาว มีโอกาสแพร่ไปยังคนอีกจำนวนมาก ตอนนี้ไทยกำลังกังวลเรื่องระบาดรอบ 2 เพราะดีเจที่ติดเชื่อนั้นคิดในประเทศ แต่ยังไม่ทราบว่าจะคิดมาจากที่ไหน อีกทั้งเรื่องความเสี่ยงสูงคือประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังมีการระบาดอยู่ เราต้องไม่ประมาท.</p>
--	---	---

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**สธ. ช่วยเมียนมา
ส่งเวชภัณฑ์อุปกรณ์แพทย์
ตรวจหาเชื้อได้เร็ว-แม่นยำ
เร่งสกัดโควิดไม่ให้ลุกลาม
ทั่วโลกป่วยสะสม 32 ล้านคน
อังกฤษติดไวรัสวันเดียว 6 พัน**

สธ.แถลงสถานการณ์โควิด ไทยพบ 2 ราย ติดเชื้อมาจากอเมริกา ผลตรวจพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ยอดป่วยสะสม 3,516 คน พร้อมร่วมมือ “บัวแก้ว” ส่งอุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องตรวจ RT-PCR และชุด PPE ให้เมียนมา ช่วยคุมระบาดได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น ส่วนทั่วโลกยอดป่วยสะสมทะลุ 32 ล้านคนแล้ว

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ ► ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ประจำวัน ในประเทศไทยว่ามีผู้ป่วยใหม่ 2 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,516 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 578 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,353 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 104 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,506 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และจ.นนทบุรี 1,906 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 659 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

ป่วยโควิดใหม่ 2 รายมาจากสหรัฐ

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 2 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาทั้ง 2 ราย และเข้าสถานกักกันโรค โดยรายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 38 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เมื่อวันที่ 10 กันยายน เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 54 ปี ครูสอนภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ

ไทยเตรียมส่งอุปกรณ์ช่วยเมียนมา

ด้านพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาคในเมียนมามีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทางกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และกระทรวงสาธารณสุข มีแนวคิดช่วยสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมโรคกับเมียนมา ด้วยการซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์นำไปมอบให้ทั้งเครื่องตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ใช้สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และชุดPPE ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนเรื่องการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญป้องกันควบคุมโรคนั้น ต้องให้ทางการเมียนมาร้องขอจึงจะทำได้ อย่างไรก็ตาม ในการควบคุมโรคต้องให้กำลังใจ ต้องเชื่อมั่นว่าทางการเมียนมา จะควบคุมโรคได้เหมือนเวียดนาม ที่เพียงเดือนเศษควบคุมโรคได้ เพราะขณะนี้เริ่มมีการปิดเมือง เพื่อควบคุมโรคแล้ว

ติดโควิดโลกทะลุ 32 ล้าน

อีกด้านหนึ่ง สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ระบาคของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกว่า ในรอบ 24 ชั่วโมง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่อย่างน้อย 315,717 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 32,134,995 ราย รักษาหายแล้ว 23,706,487 ราย เสียชีวิต 982,698 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1.สหรัฐอเมริกา 7,140,137 ราย เสียชีวิต 206,598 ราย อันดับ 2.อินเดีย ติดเชื้อสะสม 5,737,197 ราย เสียชีวิตสะสม 91,204 ราย อันดับ 3.บราซิล ติดเชื้อรวม 4,627,780 ราย เสียชีวิตสะสม 139,065 ราย อันดับ 4.รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 1,128,836 ราย เสียชีวิตสะสม 19,948 ราย และอันดับ 5.โคลอมเบียติดเชื้อสะสม 784,268 ราย เสียชีวิตสะสม 24,746 ราย ทั้งนี้ ไทย อยู่ในอันดับ 136 มีผู้ป่วยสะสม 3,516 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 3,353 ราย

อินเดียวันเดียวเสียชีวิต 9 หมื่น

อย่างไรก็ตาม ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ

เพิ่มหลักหมื่นมี 6 ประเทศ สูงสุดคือ อินเดีย 89,688 ตามด้วยสหรัฐ 40,774 บราซิล 32,445 ฝรั่งเศส 13,072 อาร์เจนตินา 12,625 และสเปน 11,289 ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สหรัฐ 7,138,711 อินเดีย 5,730,184 บราซิล 4,627,780 รัสเซีย 1,122,241 และโคลอมเบีย 784,268 ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 981,217 ราย เพิ่มขึ้น 6,262 ราย รอบหนึ่งวันที่ผ่านมา

อังกฤษติดเชื้อเพิ่ม 6.1 พันคน

ด้านกระทรวงสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรเผยสถานการณ์โควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ว่าสถิติผู้ป่วยสะสมมีอย่างน้อย 409,729 คน เพิ่มขึ้น 6,178 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม และเพิ่มขึ้นจากสถิติเมื่อวันอังคาร 1,252 คน มีผู้เสียชีวิต 37 คน นับเป็นสถิติรายวันสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม เพิ่มสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 ในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างน้อย 41,825 คน สูงที่สุดในทวีปยุโรป นอกจากนี้ ทางกรยังมึคำสั่งให้บาร์ ร้านอาหาร และสถานประกอบการทุกแห่งในอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ต้องปิดทำการก่อนเวลา 22.00 น. ตามเวลาที่อังกฤษ ตรงกับเวลา 04.00 น. ตามเวลาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมขอให้พนักงานเอกชนทำงานจากที่บ้านให้มากที่สุด และการยกระดับมาตรการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งน่าจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงช่วงฤดูหนาว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้ประกอบการส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจที่ต้องเผชิญกับมาตรการควบคุมทางสังคมอีกครั้ง เนื่องจากเพิ่งกลับมาเปิดตามปกติได้ไม่กี่เดือน ด้านสมาชิกสภาสามัญทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ขยายมาตรการช่วยเหลือแรงงานเกือบ 9 ล้านคน ที่ต้องหยุดงาน “อย่างไม่มีกำหนด” แต่อาจกลายเป็นการตกงานในอนาคต โดยธนาคารแห่งอังกฤษ (บีโออี) เตือนว่าหากภาครัฐไม่ดำเนินการเพิ่มเติม อัตราการว่างงานในประเทศจะเพิ่มเป็น 7.5% ภายในสิ้นปี จากสถิติ 4.1% เมื่อไตรมาสที่สอง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ฝรั่งเศสปิดร้านอาหาร-ผับไม่มีกำหนด
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีส ของฝรั่งเศส ว่า นายโอลิวิเยร์ เวิร์อง รัฐมนตรีสาธารณสุขของฝรั่งเศส แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศ มีผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 481,141 คน เพิ่มขึ้น 13,072 คนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รักษาหายแล้ว 93,538 คน เพิ่มขึ้น 530 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 31,459 คน เพิ่มขึ้น 43 คน พร้อมยืนยันรัฐบาลยังไม่มาตรการล็อกดาวน์ทั้งประเทศในระดับเข้มงวดเหมือนก่อนหน้านี้ในรอบที่สอง

รัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศสประกาศพื้นที่สีแดงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหาร ผับและบาร์ต้องปิดบริการตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนนี้ อนุญาตเฉพาะบริการจำหน่ายกลับบ้านเท่านั้น ส่วนการจำกัดการรวมตัวนอกสถานที่ใช้เกณฑ์เดียวกับกลุ่มสีแดงเข้ม มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ไม่มีกำหนด แต่รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ทุก 2 สัปดาห์

จีนมอบวัคซีน2แสนโดสให้อู่ฮั่น
อีกด้านหนึ่งมีความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของหลายประเทศอย่างไชนา เนชั่นแนล ไบโอเทค กรุ๊ป บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ของทางกรจีน โปสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า สำนักงานของบริษัทในเมืองอู่ฮั่นพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 จำนวน 200,000 โดส นำไปฉีดให้เจ้าหน้าที่แพทย์ของเมืองอู่ฮั่น ขณะนี้บริษัทมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ขนานที่อยู่ระหว่างทดลองทางคลินิกขั้นสุดท้ายและอยู่ภายใต้โครงการฉีดวัคซีนฉุกเฉินทั้งคู่ ผู้บริหารของไชนา เนชั่นแนล ไบโอเทค กรุ๊ป คาดหวังว่าวัคซีนทั้งสองขนานจะได้รับอนุมัติ เพื่อใช้กับประชากรวงกว้างภายในปีนี้

ก่อนหน้านี้ มีชาวจีนหลายแสนคนเข้ารับการรักษาตัวด้วยไวรัสโควิด-19 ก่อนการทดลองทางคลินิกเสร็จสมบูรณ์ ขณะที่โครงการฉีดวัคซีนฉุกเฉินของจีนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่การแพทย์และชาวจีนบางส่วนในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง แต่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังคงวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนดังกล่าว ทั้งนี้

ไชนา เนชั่นแนล ไบโอเทค กรุ๊ป เป็นบริษัทในเครือชีวเภสัชภัณฑ์ของทางกรจีน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

อนูทินล้นต้องไม่เก็บเงิน 'ผู้ป่วยบัตรทอง'ย้ายรพ.

เปิด 1,000 คู่มือ บริการประชาชน
เกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องสิทธิบัตรทอง
หลังยกเลิกสัญญา กับ 64 โรงพยาบาล
และคลินิกชุมชนอบอุ่น "อนูทิน" ล้น
ต้องไม่เก็บเงินจากประชาชนที่ติดต่อ
ขอรับประวัติการรักษา เวชระเบียน
เพื่อย้ายไปสถานพยาบาลใหม่ ด้าน
▶▶▶ ต่อ : อนูทิน -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

อนุทิน

สปสช.ย้ำผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ต้องกลับไปขอเวชระเบียนจากหน่วยบริการเดิม ขณะที่ผู้ว่าฯ กทม. ยืนยัน 9 รพ.เมืองหลวง พร้อมให้บริการผู้ป่วยบัตรทอง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกเลิกสัญญาอยู่กับโรงพยาบาลและคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพฯ รวม 82 แห่ง เนื่องจากตรวจพบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผิดปกติ แต่กระทบการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนกว่า 1 ล้านคน ว่า ได้รับการยืนยันจาก นพ.รศ.ศรชัย ภิรมย์ชัยวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ที่ดูแล รพ.เอกชน ว่า ขณะนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนที่ติดต่อขอรับบริการรักษา เวชระเบียน เพื่อย้ายไปสถานพยาบาล

แห่งใหม่

“โดยหลักการเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดจาก สปสช. ดังนั้น หากเกิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม สปสช.ต้องรับผิดชอบ ซึ่งต้องนำหลักการนี้เข้าสู่ที่ประชุม เพราะประชาชนไม่ได้ผิดอะไร แต่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่า หากมีการทุจริตเกิดขึ้น สปสช.เป็นหน่วยงานรัฐ หาก สปสช.ยังให้ผู้คิดสัญญาทำนิติกรรมต่อ ก็คือผิดหลักการ” นายอนุทินกล่าวและว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน ในที่ประชุมบอร์ด สปสช. ได้เน้นย้ำเรื่องระเบียบที่ชัดเจนในการให้บริการประชาชน และขณะนี้ก็มีคลินิกเข้ามาอยู่เรื่อยๆ

นพ.ศัศดิ์ชัย กาญจนวัฒน์ เลขาธิการ สปสช. ยืนยันว่า ประชาชนไม่มีความจำเป็นต้องกลับไปขอประวัติการรักษาจากหน่วยบริการเดิม โดยเมื่อผู้รับบริการไปใช้สิทธิบัตรทองที่หน่วยบริการแห่งใหม่ให้นำบัตรประชาชนไปด้วยทุกครั้ง เนื่องจากทางหน่วยบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ขอย้ำว่าผู้ป่วยไม่มีความจำเป็นต้องเสียเงินค่าเวชระเบียนอีก เช่น หากขาดก็สามารถไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. หรือโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน ที่ยังทำงานกับ สปสช. ได้เลย หน่วยบริการจะทราบอยู่แล้วว่าสามารถเรียกข้อมูลการรักษาได้

ด้าน ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้แนวทางแก้ไขที่ สปสช.เร่งดำเนินการ คือเตรียมเพิ่มคู่สายในเบอร์สายด่วน 1330 จากเดิม 60 คู่สาย เป็น 1,000 คู่สาย ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ส่วนใหญ่พบเป็นคำถามซ้ำๆ เพราะประชาชนตกใจที่มีการยกเลิกสัญญากับคลินิก สปสช.จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งทางออนไลน์ วิทยุ และสื่ออื่นๆ เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูล โดยพบว่า 800,000 สาย เกิดจากความสงสัย จึงโทรเข้ามา แต่ในจำนวนนี้มีราว 700,000 สายไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบ แต่กลัวเสียสิทธิ จึงโทรมาขอลงทะเบียนสิทธิ ขอเรียนว่า ไม่ต้องกังวล สิทธิบัตรทองยังอยู่เช่นเดิม ฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆ สิ่งสำคัญคือ ต้องแก้ไขปัญหามานุษยวัยเร่งด่วนก่อน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม. ได้มอบหมาย สำนักงานแพทย์ จัดเตรียมสำรองเวชภัณฑ์ ยา และบุคลากร พร้อมให้การรักษามาตรฐานของประชาชนซึ่งได้ผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ ประชาชนยังมี

สถานะเป็นสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพแต่เป็นสถานะสิทธิว่าง หมายถึงหากเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการของระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ทั้งของรัฐและเอกชนที่ใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะหน่วยบริการจะเบิกค่าใช้จ่ายมายัง สปสช.ตามขั้นตอน

“ประชาชนสามารถเข้ารับบริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุรโร อุทิศ รพ.เวชการุณย์รัศมี รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาและเลือกรับสิทธิ์สถานพยาบาล โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่านทางไลน์ (@ucbkk) ระบบอัตโนมัติทางไลน์ (@nhso) หรือแอปพลิเคชัน สปสช. (<https://lin.ee/mLvmHpQ>) หรือดาวน์โหลดแอปฯ สปสช. <http://onelink.to/ucbkkpp> โทร.สายด่วน สปสช.1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

300ต่างชาติลือตแรกเที่ยวไทย1ตุลา ชี้พ.ย.ไร้โควิดบินอีก3ร้อยคน/สัปดาห์

'สุพัฒนพงษ์' จี้ กฟผ.เร่งลงทุนสายส่งไฟฟ้า บอร์ด ธอส.ขยายเวลาพักชำระหนี้ถึง
ม.ค.64 ลุยออกสินเชื่อ'กู-เจน'ผ่อนบ้านยาว 70 ปี สปท.เปิดทางเอสเอ็มอีใช้
อินวอยซ์เป็นหลักประกันกู้ได้ ททท.ชงยึด'เราเที่ยวด้วยกัน'ถึงสิ้นปี ปรับวิธีลง
ทะเบียนใช้'อี เวาเซอร์'ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงง่าย (อ่านต่อหน้า 8)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 8)

เที่ยวไทย

1ต.ค.เปิดต่างชาติ300คนเข้าไทย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า แนวคิดการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดขณะนี้ได้รับการประสานข้อมูลมาแล้ว โดยล่าสุดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ชุดแรกจำนวน 300 คน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศปฏิบัติ มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้ามาประเทศไทยไม่เกิน 72 ชั่วโมง และทำการกักตัวในโรงแรมที่เข้าร่วมการกักตัวของรัฐ (เอเอสคิว) 14 วัน

พ.ย.ไร้โควิดขงกรม.เพิ่มจำนวน

“หากพบว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ในชุดแรก และไม่พบความเสี่ยงใดเกิดขึ้นจะอนุญาตให้ต่างชาติชุด 2 เข้ามาในวันที่ 21 ตุลาคม อีกจำนวน 300 คน หากดำเนินการแล้วพบว่าในจำนวนทั้ง 600 คนนี้เมื่อเข้ามาแล้วกักตัวเรียบร้อยแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้จะนำผลสรุปของการทดลองเปิดให้ต่างชาติเข้าไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง โดยจะเสนอให้ขยายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามา ให้มากกว่า 300 คนต่อสัปดาห์ ส่วนจะมากหรือน้อยเท่าใดจะพยายามเปิดให้เข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเห็นด้วย และอนุญาตให้เข้ามา ซึ่งคาดว่าจะอาจจะเป็นหลักหมื่นได้” นายพิพัฒน์กล่าว

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ในระยะทดลอง หากเปิดให้ต่างชาติเข้ามาแล้ว ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะเสนอให้ลดจำนวนวันในการกักตัวลง โดยจะกำหนดให้กักตัวเหลือ 7 วันเท่านั้น แต่ทำการตรวจหาเชื้อซ้ำ 2 ครั้ง และกักตัวเพิ่มอีก 5 วัน หากพบว่าผู้เข้ารับการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ครบ 7 วัน ก็สามารถออกเดินทางไปที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่กักตัว และสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้

ททท.ถกคลัง'สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน'

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในส่วนของรายละเอียดที่ ททท.เตรียมเสนอขออีกระยะดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2563 เป็นสิ้นปี 2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาเห็นชอบนั้น จากนโยบายนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการอัดฉีดเงินกระตุ้นการท่องเที่ยว และเพื่อให้เกิดการจ้างงาน จึงต้องการอยากให้มีการปรับวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิให้ง่ายขึ้น อาทิ บัตรกำนัลดิจิทัล (อี วาเชอร์) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงโครงการนี้ได้ง่ายมากขึ้น เป็นต้น

ขงศบค.เพิ่มเงินโขงใจ

นายยุทธศักดิ์กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ททท.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ รวมถึงจะมีการเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเงินโขงใจจากเดิมที่มีการห้ามให้ใช้สิทธิในภูมิภาคตนเอง ให้สามารถใช้สิทธิในพื้นที่ไหนก็ได้ไม่ว่า แม้แต่ภูมิภาคตนเอง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้ และเที่ยววันธรรมดาเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ จะมีการเสนอปรับวงเงินสนับสนุนของรัฐถ้าเที่ยววันธรรมดาหรือจ่ายให้สูงสุด 60% หรืออาจเพิ่มสิทธิให้กับคนที่เคยได้สิทธิไปแล้ว เข้าที่ประชุมศบค.พิจารณาอีกด้วย

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ส่วนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี ททท.จะเน้นสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ และจะหันมาจับกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ และกลุ่มผู้หญิง เพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะผลักดันให้ประชาชนท่องเที่ยวให้ไกลกว่าภูมิภาคตนเอง 200-300 กิโลเมตร สอดคล้องกับมติของ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 8)

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้มีวันหยุดยาว 4 วัน ถึง 2 ช่วง ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนธันวาคม 2563 รวม 8 วัน ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นพอดี เชื่อว่าจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต และเพชรบูรณ์ เป็นต้น

เขียร์หยุดครึ่งวันกระตุ้นเที่ยว

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่ สำหรับแนวคิดให้ข้าราชการหยุดครึ่งวัน ในช่วงวันศุกร์หรือวันจันทร์นั้น มองว่าเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในระยะใกล้ๆ แต่เพิ่มจำนวนการเข้าพักให้มากขึ้น ยกตัวอย่าง หากเลิกงานเย็นวันศุกร์กว่าจะมีการออกเดินทางต้องเป็นวันเสาร์ตอนเช้า และต้องกลับในวันอาทิตย์ ทำให้สามารถพักค้างแรมได้เพียง 1 คืนเท่านั้น แต่ถ้าแนวคิดนี้ผ่านความเห็นชอบของ ครม. ก็จะทำให้เกิดการนอนค้างแรมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ธอส. ยึดผ่อนบ้านถึงม.ค.64

นายฉัตรชัย ศิริโล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่มีความแน่นอนและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างรวมถึงปัญหาด้านรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา มีมติขยายระยะเวลาความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโครงการธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ ระยะที่ 2 เฉพาะลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือและยังคงได้รับผลกระทบ ซึ่งมีมาตรการที่ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าเลือกแจ้งความประสงค์เพื่อขยายระยะเวลาความช่วยเหลือลูกค้าเดิมที่จะสิ้นสุดการช่วยเหลือในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

นายฉัตรชัยกล่าวว่า โดยมาตรการช่วยเหลือประกอบด้วย 3 มาตรการ ประกอบด้วย 1.พักชำระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้ที่เลือกเข้ามาตราการที่ 1 ต้องเป็นลูกค้าที่ยังอยู่ระหว่างใช้ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรืออยู่ระหว่างใช้โครงการ ธอส. ช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ 2.พักชำระเงินต้น 6 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 3.9% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่เลือกเข้ามาตรการที่ 3 ได้ต้องมีสถานะบัญชีปกติ และอยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ

3.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่ยังอยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรืออยู่ระหว่างใช้ โครงการ ธอส.ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

“ลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือในมาตรการที่ธนาคารกำหนด สามารถแจ้งความประสงค์ขอเลือกใช้มาตรการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ระหว่างวันที่ 1-29 ตุลาคม 2563 พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบทางรายได้จริงให้ธนาคารพิจารณา อาทิ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย และ Statement เป็นต้น ซึ่งในการบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกค้าของธนาคารจากปัญหาโควิด-19 ธอส.ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย, พักชำระเงินต้น หรือลดอัตราดอกเบี้ย ผ่าน 10 มาตรการของธนาคาร โดยมีลูกค้าเข้ามาตรการ 511,110 บัญชี วงเงิน 430,439 ล้านบาท” นายฉัตรชัยกล่าว และว่า พัฒนাবริการดิจิทัลใหม่ๆ สำหรับลูกค้าที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคนิวนอร์มอลให้ได้มากที่สุด จากนั้นธนาคารยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการเพิ่มเติมในเฟส 2 ซึ่งจะเริ่มให้บริการได้เดือนธันวาคมนี้ ธอส.ตั้งเป้าสิ้นปี 2563 จะมีจำนวนลูกค้าที่เข้าธุรกรรมการเงินและชำระหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นเป็น 756,300 รายการ หรือเพิ่มขึ้น 100% เมื่อสิ้นปี 2562

ลุย‘ทู-เจน’ให้ผ่อนถึง70ปี

นายฉัตรชัยกล่าวถึงกรณีแนวคิดที่ ธอส. จะจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทู-เจน (Two-GEN) หรือผลิตภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกผ่อนชำระได้ 2 generation หรือยาวนานสูงสุดถึง 70 ปีว่า แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากคณะกรรมการธนาคาร ได้มีนโยบายให้ ธอส.คิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายหลักคือการช่วยเหลือลูกค้าประชาชนสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ซึ่งการเปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้มากขึ้นถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ โดยพิจารณาจากเงินให้ผู้กู้จากรายได้ของบิดา-มารดา ส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ขยายเป็น 70 ปี ด้วยการนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมาเป็นผู้กู้ร่วม

“แนวคิดนี้จะทำให้จำนวนเงินงวดที่ลูกค้าผ่อนชำระรายเดือนลดลง จึงทำให้กรณีที่มีรายได้สุทธิจำนวนเท่าเดิม แต่เมื่อผ่อนชำระได้มากขึ้น ก็จะมีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อมากขึ้นเช่นกัน อาทิ กรณีวงเงินกู้ 1 ล้านบาท หากผ่อนชำระ 40 ปี เงินงวดอยู่ที่ 5,000 บาท/เดือน แต่หากผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง 70 ปี จำนวนเงินผ่อนชำระ จะอยู่ที่ 2,500-3,000 บาท/เดือนเท่านั้น เมื่อลูกค้าได้มีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัวแล้วในอนาคตหากผู้กู้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือบุตรที่เป็นผู้กู้ร่วมมีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมจากภาระประกอบอาชีพก็สามารถผ่อนชำระได้สูงกว่าจำนวนเงินงวดที่ธนาคารกำหนดได้ ซึ่งจะทำให้สามารถปิดบัญชีเงินกู้ได้หมดก่อนระยะเวลา 70 ปีอย่างแน่นอน” นายฉัตรชัยกล่าว

นายฉัตรชัยกล่าวว่า ปัจจุบัน ธอส.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Two-GEN เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมจุดประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเองได้มากขึ้น โดยลูกค้าสามารถเลือกจำนวนปีที่ต้องการผ่อนชำระ อาทิ 15 ปี 20 ปี 30 ปี หรือ 40 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้สุทธิของผู้กู้ หรือราคาที่อยู่อาศัย และวงเงินกู้ที่ต้องการได้ตามปกติเช่นเดิม

‘สุพัฒนพงษ์’จิกพม.เร่งลงทุน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวระหว่างการมอบนโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กฟผ.ลงทุนปีละกว่า 5 หมื่นล้านบาท และอีก 5 ปีข้างหน้าจะลงทุนมากขึ้น อาทิ การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า การลงทุนสายส่ง วงเงินรวมกว่า 6 แสนล้านบาท ดังนั้น ได้เร่งรัดให้ กฟผ.ลงทุนส่วนนี้ โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2564 เชื่อว่า กฟผ.จะทำได้ดี อาจลงทุนไม่ได้เยอะมาก เพราะสำรองการผลิตไฟฟ้ายังมีปริมาณมากอยู่

“ตอนนี้งฟผ.จึงเน้นศึกษาการแสวงหาโอกาสทั้งการเป็นศูนย์กลางด้านไฟฟ้าของภูมิภาค การศึกษาทำข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อซัพพลายไฟฟ้าให้กับภูมิภาค” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

ไบแจ่งหนีเป็นหลักประกันกู้ได้
น.ส.พีรจิต ปัทมสุต ผู้อำนวยการอาวุโส



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 8)

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.เล็งเห็นความสำคัญของลินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัล และรายรับอันเกิดจากใบแจ้งหนี้ (อินวอยซ์) เป็นหลักประกัน เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในระบบกว่า 2.9 ล้านราย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย ธปท.เน้นกลุ่มไมโครเอสเอ็มอี หรือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กมูลค่าธุรกิจต่ำกว่า 100 ล้านบาท มีประมาณ 2-3 แสนรายให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

“การทำลินเชื่อโดยมีใบแจ้งหนี้เป็นหลักประกันยังไม่เป็นที่แพร่หลาย โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีรายย่อย ขณะที่ความกังวลเรื่องปัญหาการปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งหนี้ เพื่อมาขอเงินกู้ และการยื่นขอลินเชื่อซ้ำซ้อน ธปท.จึงเริ่มโครงการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับบริการให้บริการลินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคของเอสเอ็มอี รายย่อยในการเข้าถึงบริการมากขึ้น” น.ส.พีรจิตกล่าว

นายธรรมวิทย์ หนึ่งจักร ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า ธปท.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ตกลงที่จะทดสอบความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน ลินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัล ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง คาดว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการทดสอบต่างๆ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563 ก่อนเริ่มนำมาใช้จริง และไตรมาส 1/2564 จะสามารถขยายผลในวงกว้าง ช่วงแรกอาจต้องใช้เวลากับการทำความรู้จักก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำใบอินวอยซ์มาขอลินเชื่อได้ถูกต้อง และได้เงินมาใช้หมุนเวียนในระบบได้เร็วขึ้นภายใน 1-2 วัน จากปกติที่จะได้รับเงินจากการกู้ยืมใช้เวลา 60-90 วัน

ธปท. ชงศพศ. เห็นชอบ

“เบื้องต้นคาดว่าจะระบบมาตรฐานกลางของ ลินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัล และรายรับอันเกิดจากใบแจ้งหนี้ (อินวอยซ์) เป็นหลักประกัน ที่เคยเสนอต่อคณะกรรมการเศรษฐกิจฟื้นฟูหลังโควิด-19 (ศพศ.) จะช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึง ลินเชื่อได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 หมื่นราย ในวงเงิน 1 แสนล้านบาทในสิ้นปี 2564 จากปัจจุบันที่มี เอสเอ็มอีเข้าถึงลินเชื่อดังกล่าวได้เพียง 3 หมื่นราย วงเงินลินเชื่อ 2 แสนล้านบาทเท่านั้น” นายธรรมวิทย์กล่าว

ส.ธนาคารไทยยันบริหารตามเกณฑ์

ตามที่ปรากฏรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของ สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ว่าสถาบันการเงินหลายแห่งในหลายประเทศ รวมทั้ง 4 ธนาคารในประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย ตั้งแต่ปี 2542 โดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งสหรัฐอเมริกา (US Financial Crimes Enforcement Network หรือ FinCEN) นั้น

นายพยง ศรีวนิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด มาโดยตลอด ทุกธนาคารได้มีการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ซึ่งมีกระบวนการรับลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตน การตรวจสอบรายชื่อลูกค้าและรายชื่อประเทศที่ห้ามทำธุรกรรม (Sanction) มาตรการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติหรือที่มีเหตุอันควรสงสัย ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

นอกจากนี้ สมาคมธนาคารไทยได้ให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการทำงานของระบบธนาคารตามประกาศ Industry Code of Conduct เพื่อให้ทุกธนาคารนำไปปรับใช้ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำหรับกรณีดังกล่าวทางสมาคมธนาคารไทยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ปปง.อย่างใกล้ชิด ในการตรวจสอบข้อมูลที่มีการอ้างถึงที่ยังไม่สามารถทราบความถูกต้อง และรายละเอียดของเอกสารข้อมูลที่ชัดเจน เพียงแต่สันนิษฐานได้ว่าหากเป็นข้อมูลที่ได้จาก FinCen ก็น่าจะเป็นการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานปกติ และไม่ได้หมายความว่าธุรกรรมที่ถูกรายงานจะเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดกฎหมายเสมอไปตามที่ ธปท.ได้ให้รายละเอียดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หน้า 9

หมอยันเคส'ดีเจ'ติดโควิดรอบใหม่

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.(พิเศษ) นพ.วี ชาติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 หัวข้อ "COVID-19 เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร" ว่าประเทศไทยพบโควิด-19 มาแล้ว 1 รอบ และสงบลงแล้ว ต่อไปจะเป็นระลอกถัดไป เกิดความกังวลว่าจะทำอย่างไร

รศ.(พิเศษ) นพ.วีกล่าว ว่า กรณีดีเจ (ถูกคุมขังคดียาเสพติด) ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยใหม่รายแรก หลังจากไทยไม่พบผู้ป่วยในประเทศกว่า 100 วัน ยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศอย่างแน่นอน แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าติดมาจากที่ใด ความเสี่ยงสูงสุดคือ ประเทศเพื่อนบ้านติดชายแดนไทย บริเวณ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยฝ่ายความมั่นคงและแพทย์จะต้องสกัด

"ทหารลาดตระเวนจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองได้ทุกวัน ที่เขาเข้ามาเพราะเขาอยากได้งานทำ อยากรักษาโรคระบาดที่บ้านเขา ดังนั้น มาตรการสำคัญที่สุดของไทยย้าก็คือ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ บ้านเราสวมหน้ากากมากจนประเทศอื่นถามว่าคนไทยสวมหน้ากากกัน ไม่อึดอัดบ้างหรือ ก็ตอบว่าไม่ แต่คนไม่สวมหน้ากากต่างหากที่จะอึดอัด เพราะคนอื่นจะมองอยู่เรื่อยๆ" รศ.(พิเศษ) นพ.วีกล่าว และว่า เรื่องวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังเป็นเรื่องใหญ่ ขอไม่ลงรายละเอียดมาก แต่ สธ.ได้วาง 3 รูปแบบคือ 1.วิจัย พัฒนาเองในประเทศ 2.ร่วมมือกับต่างประเทศ และ 3.จัดซื้อจัดหา